

CHUA NHẬT, Ngày 13 Tháng Tư, 2025 CHỦ NHẬT LỄ LÁ - NĂM C

CHIA SẺ LỜI CHÚA

**“Ngài đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng
trải xuống mặt đường.” (Luca 19:36)**

Hãy nghĩ đến việc trải áo quần của bạn trên mặt đất để cho con lừa đi là vô ích như thế nào. Quần áo bị vấy bẩn bởi móng guốc, và ai biết được những nơi bẩn thỉu mà chúng đã đi qua? Con vật có thể để lại một số món quà hương vị không mấy thơm tho trên chúng. Chúng có thể bị đánh cắp bởi một tên trộm đang tìm cách kiếm tiền. Những cái gai, cành khô gai góc, đá và bùn trên đường sẽ để lại nhiều vết bẩn. Quần áo có thể không bao giờ còn hữu ích nữa, và có thể làm cho bạn sẽ phải run rẩy khi đi bộ về nhà mà không có trang phục phủ bình thường. Tuy nhiên, đây chính xác là cử chỉ mà mọi người sử dụng để chào đón Chúa Giêsu và con lừa của Người. Tại sao chi tiết này lại quan trọng? — Sự lãng phí là một phần thiết yếu của lễ kỷ niệm. Hãy nghĩ đến sự xa hoa không cần thiết của đồ đạc trang trí Giáng sinh, những giấy vụn và băng rô diễn hành, các cầu thủ bóng rổ ngâm rượu sâm panh phun vào nhau để mừng chiến thắng, quà sinh nhật cho trẻ em, v.v. Sự lãng phí này báo hiệu sự ăn mừng và do đó là sự tham gia vào các bản sắc cao hơn (như những tín hữu, người chiến thắng và phụ huynh, để đề cập đến các ví dụ trên). Đó chính là ý nghĩa của những chiếc áo choàng bị lãng phí. Những người quyên góp áo choàng của họ tham gia vào vương quyền của Đức Giêsu Kitô tại Giêrusalem — và chúng ta tận hưởng dữ kiện đó hai nghìn năm sau. — Bài học cắt tĩa ra? Hãy học cách “lãng phí” tiền bạc, thời gian, quần áo và thức ăn trao cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thực hành điều này trong Thánh lễ, nhưng cũng theo nhiều cách khác, như phục vụ người nghèo, đi tham dự tĩnh tâm và học hỏi trong cầu nguyện. Khi chúng ta thực hành sự lãng phí thánh thiện này, Chúa Giêsu sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta và chúng ta sẽ trở thành thành viên sâu sắc hơn trong vương quốc của Người. — LM. John Muir ©Lpi chia sẻ về Luca 19:28-40



THÁNH GIÁ

Đường lên núi sọ tới gần,
Thầy sai môn đệ, việc cần phải lo.
Vào làng trước mặt hỏi dò,
Lừa con cột sẵn, thầy trò cần ngay.
Tông đồ trải áo phủ dày,
Đặt ngồi lên trốn, cùng Thầy bước đi.
Vào Thành trọng vọng uy nghi,
Mọi người nhảy múa, lối đi đền đài.
Áo choàng cành lá trải dài,
Hoan hô vang dậy, Thiên Sai vào đời.
Nhân danh chúc tụng Chúa Trời,
Bình an dưới thế, gọi mời thiện tâm.
Khởi đầu sứ mệnh âm thầm,
Bước vào Tuần Thánh, hương trầm tỏa lan.
Tắm thân đòn vọt nát tan,
Vai mang thánh giá, gian nan khổ hình.
Nhạo cười phỉ báng vô tình,
Con người phản bội, tử hình Chúa Con.
Giang tay chịu chết héo hon,
Thành toàn Thiên Ý, mọi môn tắm thân.
LM. Trần Việt Hùng chia sẻ theo Luke 19:28-40

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

April 5 & 6, 2025

**Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ**

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng : www.olphriverside.org



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- ** Thứ Tư, ngày 16 Tháng 4, 2025 : Thứ Tư Tuần Thánh
CĐ sẽ đọc kinh chung vào lúc 7g00 tối – tại nhà nguyện
- ** Thứ Năm, ngày 17 Tháng 4, 2025 : Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Đa Văn Hóa của Giáo Xứ vào lúc 7:00 giờ tối
- ** Thứ Sáu, 18 Tháng 4, 2025 : Thứ Sáu Tuần Thánh, CĐ cử hành
nghỉ thức Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 7:30 giờ tối
- ** Thứ Bảy, ngày 19 Tháng 4, 2025 : Thứ Bảy Vọng Phục Sinh,
CĐ cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 11:00 giờ tối
- ⇒ **Chúa Nhật, Ngày 20 Tháng 4, 2025 : Chúa Nhật Phục Sinh**
Thánh lễ 5:00PM như thường lệ -- Bồn Mạng Ca Đoàn Phục Sinh
THÁNH LỄ VIỆT NGỮ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hằng tuần



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ : A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Vinh Sơn Nguyễn Đ. Hạnh
Thủ Quỹ : A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng

Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi
thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG Tháng 4: Cầu cho việc sử dụng các công nghệ mới

Chúng ta hãy cầu nguyện để việc sử dụng các công nghệ mới sẽ không thay thế các mối tương quan giữa con người, sẽ tôn trọng phẩm giá của con người và sẽ giúp chúng ta đối mặt với các cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta.